

10ชาติคุมแรงงานต่างด้าว

บริษัทกลางฯลั่นต้องทำประกันสุขภาพ

สนง.ประกันรถข้ามแดนรับงานหนัก

โพสต์ทูเดย์ > สนง.ประกันภัยรถผ่านแดนขยายการดูแลคุ้มครองแรงงานข้ามประเทศ ต้องมีประกันสุขภาพ

นายพนพล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เปิดเผย ในฐานะที่บริษัท กลางฯ เป็นผู้รับผิดชอบงานการประกันภัยรถข้ามแดนยังคงเดินทางไปอย่างเต็มรูปแบบ

ล่าสุด การประชุมสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ (National Bureau) 10 ประเทศ ได้เลือกให้ไทยเป็นรอง

ประธานถาวร ทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการกลางเชื่อมกับนานาประเทศ

นอกจากนี้ จะทำหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการคมนาคมอาเซียน หรือคณะกรรมการชุดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย การขนส่ง และการดูแลประชาชนที่มีการข้ามแดนให้มีประกันภัย

“ไม่เฉพาะเรื่องรถอย่างเดียวแล้ว ตอนนี้เรามีข้อตกลงกันว่าจะเป็นศูนย์กลางดูแลแรงงานต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศตัวเอง จัดให้ต้องทำประกันภัยในประเทศนั้นๆ ซึ่งนายจ้างจะต้องทำประกันให้กับลูกจ้างที่

เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อยต้องมีประกันสุขภาพ ส่วนประกันรถจะเดินทางเข้าประเทศใดต้องทำประกันภัยในประเทศนั้น เพื่อที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้ให้ความคุ้มครองทันที” นายพนพล กล่าว

นายพนพล กล่าวว่า จากการที่บริษัท กลางฯ ให้บริการสินไหม พ.ร.บ.मानาน มีแนวคิดที่จะให้บริษัท กลางฯ เป็นศูนย์การวิจัยค่ารักษาพยาบาล เพื่อจะรู้ว่ามาตรฐานการรักษาเป็นอย่างไร และนำไปสู่การรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงที่ผ่านมาบริษัท กลางฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินการลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง

“เห็นตัวอย่างจากประเทศมาเลเซียที่ได้ตั้งองค์กรกลางขึ้นมาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางศึกษาความปลอดภัยของรถ ทำให้ผู้ผลิตรถต้องใช้ความระมัดระวังในการ

พลิตรถให้มีความปลอดภัยมากขึ้น”
นายนพดล กล่าว

สำหรับระบบการจ่ายสินไหมทดแทน
ประกันภัย 200 เพื่อรองรับบริษัท
ประกันภัยที่ไม่มีสาขาครอบคลุมทั่ว
ประเทศนั้นเสร็จหมดแล้ว เหลือการ
ดำเนินการเชื่อมต่อระบบกับสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส่วน
บริษัทขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ
สามารถให้บริการเคลมสินไหมออนไลน์ได้
อยู่แล้ว

“ปัจจุบันมี 12 บริษัทที่ให้เราเอาระบบ
เชื่อม คปภ. และโรงพยาบาล เพื่อให้ทำการ
ตรวจสอบผู้ทำประกันภัย 200 ผ่านออนไลน์
ได้ แต่ถึงวันนี้ยังไม่มีการเคลมประกันภัย
200 ผ่านบริษัท” นายนพดล กล่าว ■